



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ โทร. 470-8142, 8152-3 โทรสาร 470-8143  
ที่ อว. 7601.2/487 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของนักวิจัย ระดับ ว2 และ ว3 เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร

เรียน คณะ/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัยฯ

ตามที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาข้อหารือ เรื่อง การปฏิบัติตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในประเด็นที่ ขอให้พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ (ว) ตำแหน่งนักวิจัย ว2 ขึ้นไป สามารถทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมีมติดังนี้

1. พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ (ว) ตำแหน่ง ว2 และ ว3 มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จึงไม่สามารถทำหน้าที่เป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ เนื่องจากไม่มีภาระงานสอนปรากฏอยู่ใน หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ อาจารย์ผู้สอนวิทยานิพนธ์กรณีเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ ทั้งนี้ ต้องมีคุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการและคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
2. พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ (ว) ตำแหน่ง ว4 และ ว5 สามารถทำหน้าที่เป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ ทั้งนี้ ต้องมีคุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ และคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

คณะอนุกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 (29 เมษายน 2564) ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของนักวิจัย ระดับ ว2 และ ว3 เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็น อาจารย์ประจำหลักสูตร โดยไม่ขัดแย้งกับมติคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษาข้างต้น ดังนี้

1. นักวิจัย ระดับ ว2 และ ว3 ควรต้องมีภาระงานสอนหรือประสบการณ์การสอน ในรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาประเภทวิทยานิพนธ์ โดยต้องมีชั่วโมงการสอนเต็มรายวิชา ทั้งนี้ ควรเป็นรายวิชา ระดับปริญญาตรี เนื่องจากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาจะเน้นเนื้อหาการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการทำวิจัย
2. ให้คณะ/ สถาบัน/ บัณฑิตวิทยาลัยฯ เสนอให้มีการประเมินสมรรถนะด้านการสอนของ นักวิจัย ระดับ ว2 และ ว3 ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ KMUTT PSF (KMUTT Professional Standards Framework – Learning and Teaching) โดยให้คณะทำงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (FD) เป็นผู้ประเมิน และนักวิจัยจะต้องมีผลการประเมินสมรรถนะด้านการสอนผ่าน ในระดับ Competent เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน สามารถออกแบบการเรียนการสอนใน

ระดับรายวิชา และสามารถเลือกใช้วิธีการ/เทคนิคการสอนที่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา  
บทเรียนได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง จึงจะสามารถเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  
ให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้

ทั้งนี้ ให้คณะ/ สถาบัน/ บัณฑิตวิทยาลัยฯ เสนอการแต่งตั้งนักวิจัย ระดับ ว2 และ ว3 เป็น  
อาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมกับเอกสารหลักฐานแสดงภาระงานสอนและผลการประเมิน  
สมรรถนะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน  
และสนับสนุนการเรียนรู้ KMUTT PSF (KMUTT Professional Standards Framework –  
Learning and Teaching) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผศ. ดร.ภาณุทัต บุญประมุข)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการวิชาการ